

การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

นำเสนอเมื่อ : 8 มิ.ย. 2560

การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 6 มิถุนายน 2560



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๓๓๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

อ้างถึง ๑ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้-
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำ
เงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ค่าจ้างครูชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอน
และค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา

ด้วย ปัจจุบัน สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ได้แก่ การสอนโดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างประเทศ ทั้งที่เป็นเจ้าของภาษา (Native
Speakers) และไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non Native Speakers) เป็นหลัก หรือการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เฉพาะเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ซึ่งการจ้างบุคคลดังกล่าวเพื่อทำการสอนด้วยอัตราค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่งผลให้สถานศึกษาจัดหาบุคลากรดังกล่าวได้ยากเนื่องจากสถานะ
เศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงเป็นการเพิ่มภาระให้กับสถานศึกษาที่ต้องเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ หรือสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติ
แต่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างสูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับการทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือกรณีสถานศึกษาไม่นำเงินที่เก็บจากผู้ปกครองหรือเงินที่ได้รับไว้เป็นกรณีพิเศษเข้าเป็นเงินรายได้-
สถานศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาในรูปของเงินสดและหรือเงินฝากธนาคารไว้
เกินวงเงินเก็บรักษาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้-
สถานศึกษามีความคล่องตัวมากขึ้น สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดขั้นตอนการทำงานของ
สถานศึกษา ลดปัญหาการทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยตรวจอื่น ๆ รวมทั้งสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ
นักเรียน จึงจัดทำแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ค่าจ้างครูชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอน
และค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สถานศึกษา
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน